

ค่ากลางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมเขตสุขภาพที่ 7
ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม
OPERATIONNAL MIDDLE VALUE PREVENTION AND CONTROLLING
ACTIVITIES BREAST CANCERHEALTHSERVICE AREA 7th THE ROYAL
GRANDMOTHER'S INITIATIVE AGAINST BREAST CANCER

สุนันท์สินี ศรีประจันต์, เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์, เดือนเพ็ญ ใจเต้, วาสนา มงคลศิลป์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย

การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพค่ากลางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมเขตสุขภาพที่ 7 ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี และจัดทำค่ากลางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา และขยายระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ระยะเวลาในการศึกษาเดือน 1 พฤศจิกายน 2560 –30 มกราคม 2561 ศึกษาโดยวิธีการถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับเขตสุขภาพ และร่วมการประชุมนำเสนอผลงานของผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญจากพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมของเขตสุขภาพที่ 7 และได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบ(Brest Practice) ระดับประเทศ การศึกษาค่ากลางประกอบด้วย 1) ศึกษาค่ากลางผู้ปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม จากตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และแกนนำในชุมชน 2) ศึกษาค่ากลางผู้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม ผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ และองค์กรบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ที่ร่วมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านม ผลการศึกษาได้ค่ากลางความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมเขตสุขภาพที่ 7 ของกลุ่มผู้ปฏิบัติภายใต้ 6 กิจกรรมหลักคือ 1) การเฝ้าระวัง/คัดกรอง 2) การใช้มาตรการทางสังคม/ชุมชน 3) การจัดการสุขภาพกลุ่มวัย 4) การจัดการสถานะแวดล้อม 5) การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 6) การปรับปรุงโครงการค่ากลางของกลุ่มผู้สนับสนุนภายใต้ 6 หลัก คือ 1) สนับสนุนการใช้ค่ากลาง/การวางแผนแบบบูรณาการ 2) สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 3) สนับสนุนการสร้าง นวัตกรรม 4) สนับสนุนการประเมินผล/เสนอแนะนโยบาย 5) สนับสนุนการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 6) สนับสนุนการเผยแพร่/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ควรมีการขยายผลค่ากลางความสำเร็จในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 7 ให้กับอีก 3 จังหวัด (กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น) ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเข้าร่วมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านม ในปีงบประมาณ 2561 โดยมีการจัดทำค่ากลางความคาดหวังของจังหวัดและแผนปฏิบัติการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ในโอกาสต่อไป